

น้ำลด-ประตูเผล! กองทิ้งกรมป่าไม้

อึ้ง! บานประตูไม้สำหรับแจกจ่ายให้กับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554 ถูกทิ้งกอง พะเนินในกรมป่าไม้ ★ มีต่อหน้า 19

น้ำลด

★ **ต่อจากหน้า 1**

อธิบดีกรมป่าไม้ มีคนรับผิดชอบ ขณะเดียวกัน ก็ปิดไม่รู้อะไรจริงเรื่องที่มีการสับเปลี่ยนไม้ของกลาง ไปเอาไม้จากโรงงานมาทำ อ้างตอนดำเนินการยังไม่ได้นั่งเก้าอี้อธิบดี เผยของบจกเงินจากรัฐบาล 9 ล้านบาท จัดทำ 1 หมื่นบาน สมัย "สุวิทย์ รตนมณี" แต่เสร็จไม่ทันกำหนด แจกไปได้แค่ 200 บาน เตรียมเจรจาลดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ จากที่แจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เอาไปแจกคนจนแทน

ไม้ไซ้แค่ น้ำลดคอดูด แต่เป็นประตูเผล โดยเมื่อวันที่ 2 มี.ย. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ที่สำนักวิจัยและพัฒนากรมป่าไม้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในกรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามจังหวัดต่างๆ ได้ทยอยนำบานประตูไม้ ขนาด 80x200 เซนติเมตร มาส่ง จนขณะนี้ มีจำนวนหลายพันบาน และต้องกองทิ้งไว้ที่บริเวณชั้น 1 และด้านข้างสำนักวิจัยฯ จึงเดินทางไปตรวจสอบพบบานประตูไม้หลายชนิด ทั้งไม้สัก ไม้กระยาเสย เป็นต้น ถูกนำมากองสูงท่วมศีรษะทิ้งไว้จำนวนมาก สภาพเป็นบานประตูไม้ สร้างเสร็จแล้วพร้อมไซ้มีทั้งไม้เก่าและไม้ใหม่คละเคล้ากัน และยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน

ต่อมาเมื่อสอบถามไปยังนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ก็ได้รับคำตอบว่า บานประตูไม้ที่นำมากองไว้ที่สำนักวิจัยฯ เป็นบานประตูไม้ที่ทำไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมในช่วงที่น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 โดยกรมป่าไม้ สมัยนายสุวิทย์ รตนมณี เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ของบประมาณฉุกเฉินช่วยน้ำท่วมจากรัฐบาล จำนวน 9 ล้านบาท ทำบานประตูจากไม้ของกลาง จำนวน 1 หมื่นบาน ตกราคาบานละ 900 บาท เป็นค่าแรงงาน เพราะไม้ที่ไซ้ทำเป็นไม้ของกลางของกรมป่าไม้ โดย

มอบให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศดำเนินการให้เสร็จสิ้นช่วงประมาณกลางปี 2555 แต่ปรากฏว่าทำไม่เสร็จในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้เพียง 100-200 บานเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกหลายพันบานจึงนำมากองทิ้งไว้ โดยที่สำนักวิจัยฯ มีประมาณ 7 พันบาน นอกจากนี้ ยังมีเหลือทิ้งไว้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ อีกหลายพันบาน ซึ่งขณะนี้กรมป่าไม้พยายามแก้ปัญหา เนื่องจากบานประตูไม้หลายพันบานไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นได้ ต้องใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมเท่านั้น เพราะงบประมาณที่เขียนจากรัฐบาลระบุว่าใช้สำหรับแจกในเรื่องน้ำท่วมเท่านั้น ถ้านำไปใช้เรื่องอื่นถือว่าผิดจากวัตถุประสงค์

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า สำหรับสาเหตุที่ทำบานประตูไม้และไม่สามารถส่งมอบให้กับประชาชนช่วงน้ำท่วมได้ เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นคนทำบานประตู ไม้ไซ้ช่างมีอาชีพ ดังนั้น จึงเสร็จช้าและส่งมอบไม่ทัน อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้จะเข้าหารือกับนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและจะทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การแจกจ่าย และจะเจรจากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอมอบบานประตูไม้ทั้งหมดให้นำไปแจกจ่ายให้กับคนจนที่ต้องการต่อไป

เมื่อถามว่า กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด คือ เม.ย.2555 หรือกลางปี 2555 ถือว่ามีความผิดหรือไม่และใครควรรับผิดชอบ เพราะของงบประมาณและมีการเบิกจ่ายไปแล้ว แต่ไม่สามารถนำบานประตูไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ นายบุญชอบกล่าวว่า ก็ต้องไปดูว่าในช่วงเวลาดังกล่าวใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะตนเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือน ต.ค.2555 แต่อย่างไรก็ตาม ตนกำลังตรวจสอบอยู่ว่าสาเหตุที่ล่าช้ามาจากเรื่องอะไร และไม่ทราบข้อเท็จจริงและตอบไม่ได้ กรณีที่มีข่าวว่าไม้ที่นำมาทำ

บานประตูแจกให้กับประชาชนไม้ไซ้ไม้ของกลาง แต่เป็นไม้ใหม่จากโรงงาน ส่วนไม้ของกลางมีการสับเปลี่ยน หรือสวมบัญชีให้สูญหายไป เพราะในช่วงที่ดำเนินการกัน คนยังไม่มาเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่ดำเนินการคือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละสำนักมีวิธีการดำเนินการที่ไม่เหมือนกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บานประตูไม้ที่เตรียมไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 ของกรมป่าไม้ ดำเนินการในสมัยนายสุวิทย์ รตนมณี เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ โดยของบจกเงินช่วยน้ำท่วมจากรัฐบาล จำนวน 9 ล้านบาท ทำบานประตูจากไม้ของกลางที่จับกุมได้ของกรมป่าไม้ จำนวน 1 หมื่นบาน ราคาเฉลี่ยบานละ 900 บาท มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย.2555 และเบิกงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเนื่องจากไม้ของกลางที่นำมาดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในสภาวะแห้งผาก